

Số: 650/SKHCN-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền, giới thiệu và đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp của Thành phố.

Giải thưởng chất lượng quốc gia (sau đây viết tắt là GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao giải và do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai xét tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) đạt được thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, đồng thời có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO) và được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và các Nghị định của Chính phủ về GTCLQG.

Doanh nghiệp tham gia GTCLQG có điều kiện tiếp cận mô hình quản lý doanh nghiệp tiên tiến; được các chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ trong việc cải tiến các hệ thống quản lý của doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các doanh nghiệp được tặng GTCLQG sẽ được tôn vinh và hỗ trợ quảng bá tại lễ trao giải, buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình qua kênh truyền hình quốc gia VTV. Tham dự lễ trao giải có sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố. Đồng thời doanh nghiệp đạt giải được phép sử dụng logo của GTCLQG để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình.

Ngày 09/3/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về tổ chức hoạt động GTCLQG năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Để Kế hoạch đảm bảo triển khai theo đúng tiến độ, hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG thành phố Hà Nội) kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thông tin, tuyên truyền, giới thiệu và đề cử doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tham dự GTCLQG năm 2023.



Để tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động GTCLQG, Quý cơ quan và các doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập vào website của Văn phòng GTCLQG: giaithuong.org.vn hoặc trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: dost.hanoi.gov.vn.

Quý cơ quan có thể gửi danh sách các doanh nghiệp (tên và địa chỉ doanh nghiệp, thông tin người liên hệ) được giới thiệu, đề cử tham dự GTCLQG năm 2023 về cho cơ quan thường trực Hội đồng Sơ tuyển theo địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/4/2023** để tổng hợp và hướng dẫn tham gia:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội - Số 89 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Email: cctcdlcl_sokhcn@hanoi.gov.vn


Mọi thông tin liên hệ cần giải đáp xin gọi theo số điện thoại: 024.38237029 / 034.978.4766 (đ/c Bùi Xuân Hiệp).

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Sự

